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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๗  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว 
นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  ก่อนให้มีการซักถามกระทู้
ถามสด  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
เพื่อบรรจุวาระกระทู้ถามสดมากกว่า  ๓  กระทู้  เนื่องจากมีกระทู้ถามสดค้างตอบมา
จากการประชุมครั้งก่อน  ๑  กระทู้  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายจุติ  ไกรฤกษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ผลกระทบจากนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
ต่อต้นทุนการผลิตและราคาสินค้า  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  (นายภูมิ  สาระผล)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพงศกร  อรรณนพพร  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง
มหาดไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  ธนาดิเรก  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ความเหมาะสมในการ
แต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากผู้ต้ังกระทู้ถาม
ได้ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าว  ซึ่งกระทําได้ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๙ 

(สําเนา)
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายกรณ์  จาติกวณิช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์   เรื่อง  ปัญหานโยบายการขายหุ้น  ปตท. 
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ  จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๔๗ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๑๙  นาฬิกา 
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